

Thay đổi thói quen, sống có trách nhiệm

Quy định cách ly toàn xã hội được phần lớn người dân thành phố Thái Bình thực hiện nghiêm túc những ngày qua. Có được kết quả đó là do thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm, qua đó người dân đã hiểu đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Là cán bộ quân đội nghỉ hưu, hơn ai hết, ông Bùi Văn Thuý, tổ 7, phường Bồ Xuyên hiểu rõ phương châm "Chống dịch như chống giặc". Ông cho biết quân giặc hiện hữu bằng xương bằng thịt, quân ta có thể nhìn thấy để đánh nhưng để chiến thắng được dịch bệnh chỉ có thể bằng ý thức tự giác, sự chung tay của cả cộng đồng trên tinh thần "Mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi phường, xã, thôn, bản, tổ dân phố, gia đình là một pháo đài trên mặt trận phòng, chống dịch" theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Trên tinh thần đó, gia đình ông đã quyết định hoãn tổ chức lễ cưới cho con gái nhằm tránh tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch trước diễn biến phức tạp hiện nay. Ông Thuý cho biết: Gia đình nhà trai xin tổ chức ăn hỏi, sau đó cưới nhưng để bảo đảm an toàn cho mọi người trước dịch bệnh, gia đình thống nhất cho hai cháu đăng ký kết hôn, khi hết dịch sẽ tổ chức lễ cưới. Bà Đoàn Thị Lưu, tổ 6, phường Quang Trung cho biết: Sau khi nghe tuyên truyền về Chỉ thị số 16 của Thủ tướng



Các suất quà được chuẩn bị để trao cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chính phủ, Công điện khẩn số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh, tôi và gia đình đã nghiêm túc thực hiện. Thực tế thì trước đó gia đình tôi cũng đã nhiều ngày không ra khỏi nhà bởi việc cách ly không những bảo vệ cho mình, gia đình mình còn là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ứng hộ phòng, chống dịch Covid-19" của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến nay, MTTQ thành phố Thái Bình đã tiếp nhận số tiền ủng hộ trên 300 triệu đồng. Trong đó, phường Trần Hưng Đạo ủng hộ trên 120 triệu đồng

với nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như khu dân cư tổ 4 ủng hộ 28 triệu đồng, khu dân cư tổ 3 ủng hộ 26 triệu đồng, cụ Phạm Minh Tuấn, 89 tuổi, tổ 2, thương binh - cựu chiến binh, giáo viên nghỉ hưu ủng hộ 2 triệu đồng. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành

phố cũng chung tay chia sẻ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh. Ủy ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ phường Kỳ Bá đã trao 69 suất quà, mỗi suất gồm 10kg gạo và 2 chai dung dịch sát khuẩn tay cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, MTTQ phường còn hỗ trợ thêm 500.000 đồng cho hộ nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hơn lúc nào hết, trong những ngày toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 thì tình người lại được lan tỏa mạnh mẽ. Những chiếc khẩu trang, những cân gạo, gói mì tôm... không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là những món quà tinh thần động viên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhiều tiểu thương tại chợ Bơ đã chuẩn bị hàng trăm suất quà, gồm gạo, mì tôm, bột canh, nước mắm, dầu ăn... để những người không có thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh có thể đến lấy về sử dụng, giúp họ vượt qua khó khăn, chung tay cùng cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Với tinh thần dịch bệnh như hiện nay, mỗi tổ chức, cá nhân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống để cùng các cấp, ngành, địa phương ngăn ngừa sự lây lan, sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

MINH NGUYỆT

GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Chi bộ tổ 18, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình



Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX mang tính tổng hợp rất cao. Nội dung các phần rõ ràng, cân đối, sát thực tế, đã đánh giá rõ những thành tựu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phân tích sâu sắc những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong 5 năm tới và những năm tiếp theo thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và sáng tạo của cấp ủy tỉnh. Đặc biệt, trong dự thảo Báo cáo đã dành dung lượng phù hợp để đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển. Đây là những vấn đề mà nhân dân rất quan tâm. Tôi rất tâm đắc với nội dung này bởi các nhiệm vụ và khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới có sự kế thừa về mặt chủ trương hoặc những nhiệm vụ đã và đang thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như: cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ; xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh...

Trong 3 đột phá phát triển, tôi quan tâm đến đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Thực tế trong những năm qua, cấp ủy tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo xây dựng các trục giao thông đầu mối kết nối với các đô thị trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng và các tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên)...., góp phần phá thế ố đào ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển của Thái Bình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, để thực hiện đột phá này trong phân nhiệm vụ và giải pháp về đẩy mạnh phát triển kinh tế ở mục 3 "Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hợp tác phát triển kinh tế vùng với các tỉnh, thành phố lân cận và cả nước" trong dự thảo Báo cáo, theo tôi, cùng với giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư nên bổ sung thêm ý đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân theo hướng giải phóng mặt bằng tại các vùng có dự án giao thông trọng điểm bởi đây là yếu tố quan trọng quyết định tiến độ triển khai dự án; bổ sung thêm ý đề cao tinh thần trách nhiệm của các ngành chuyên môn, các địa phương, nhất là người đứng đầu trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng

Ngày thường, họ là công chức, viên chức, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, người lao động bình thường nhưng ngày nghỉ họ trở thành tình nguyện viên giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Bất cứ lúc nào họ cũng tích cực tham gia giải quyết vấn đề xã hội cấp thiết. Những trái tim nhiệt huyết đã và đang viết nên câu chuyện sống vì cộng đồng.



Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư tặng quạt gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Phúc Thành.

Sống đơn thân, bị khuyết tật, 1 năm qua bà Lại Thị Tài, thôn Đại Hội, xã Tân Hòa (Vũ Thư) đều nhận được 10kg gạo do Đoàn Thanh niên xã trao tặng. Bà Tài cho biết: Tôi không làm được gì, tất cả nhờ sự cung mang của anh em, họ hàng, làng xóm. Từ năm ngoái, Đoàn Thanh niên xã mang tặng về gạo, nay lại tặng quả và tiền, tôi không biết nói gì, cảm ơn nhiều lắm. Chị Đỗ Thị Yến, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Hòa cho biết: Bà Tài là 1 trong 4 địa chỉ xanh tình nguyện chúng tôi hỗ trợ hàng tháng, tùy theo nhu cầu từng gia đình, tùy từng tháng mà chúng tôi hỗ trợ gạo, dầu ăn, nước mắm, mì chính hay tiền điện cho phụ hộ. Qua 1 năm, chúng tôi đã hyvä động được hơn 5 triệu đồng để triển khai mô hình địa chỉ xanh tình nguyện.

Địa chỉ xanh tình nguyện là mô hình dân vận khéo tiêu biểu của đoàn thanh niên với hơn 300 địa chỉ. Đây cũng là một trong những công trình của phong trào thanh niên tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2019 đã có 10.450 suất quà với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng được trao tặng; hơn 10.400 người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh là hạt nhân trong phong trào hiến máu tình nguyện với 9.425 đơn vị máu. Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tuổi trẻ Thái Bình đã xóa 50 bãi rác tự phát, khơi thông gần 60km dòng chảy, xây mới 450 bể chứa bao bì thuốc

giảm thiểu rác thải, tuyên truyền đến phụ huynh cũng như các em học sinh về ý thức bảo vệ môi trường.

Gần các hoạt động đoàn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các địa phương, năm qua, các cấp bộ đoàn đã có 392 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng. Trong đó, đã tu sửa và xây mới 15,2km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; hỗ trợ kinh phí, ngày công xây mới, sửa chữa 24 nhà nhân ái, 47 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Trong xây dựng đô thị văn minh, các cấp bộ đoàn đã có 127 công trình, phần việc thanh niên, tổ chức 176 đợt ra quân vệ sinh môi trường, bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Trong tháng thanh niên năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp bộ đoàn đã phát hơn 15.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch; vận động nguồn lực xã hội hóa tặng 100.350 khẩu trang, 2.036 lít dung dịch sát khuẩn tay, 1.460 lít dung dịch lau nhà, 210 bánh xà phòng tại 235 điểm công cộng; tặng 175 nhiệt kế thường, 50 nhiệt kế điện tử, 520kg Cloramin B, 5.000 đôi găng tay, 100 bộ quần áo bảo hộ; tu sửa, hướng dẫn khai báo y tế tại các hộ gia đình được 275.500 lượt.

Để các chương trình tình nguyện tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, các cơ sở đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh và duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện tại chỗ, tham gia giải quyết các nhiệm vụ phát sinh trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, tiếp tục kết nối các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để triển khai hoạt động tình nguyện, từ đó phát hiện những ý tưởng, địa chỉ tình nguyện giúp mỗi bạn trẻ xác định rõ trách nhiệm cũng như nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện, khả năng, huy động tối đa nguồn lực xã hội, tạo niềm tin với cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

XUÂN PHƯƠNG

Âm nhạc dân gian cổ vũ tinh thần chống dịch



Góc sân nhà cùng chiếc điện thoại là đủ để thể hiện tình yêu với âm nhạc dân gian.

tốt nhất thông điệp của bài hát đến với khán giả.

Cùng các bạn thể hiện những ca khúc chào mừng tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, em Đậu Văn Hiếu, lớp 12A3, Trường THPT Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình) cho biết: Khi hát những bài hát này, em cảm thấy chính bản thân mình như một tuyên truyền viên đang góp công sức bé nhỏ trong công cuộc giúp nâng cao ý thức của mỗi người về những biện pháp hiệu quả trong thời điểm hiện nay để phòng dịch. Là học sinh năm cuối cấp, Hiếu cảm thấy rất lo lắng khi việc học tập bị gián đoạn bởi dịch bệnh nên em mong rằng âm nhạc sẽ giúp lan tỏa thông điệp chung tay đẩy lùi dịch bệnh và một ngày rất gần các em lại được tiếp tục đến trường, cùng ôn luyện cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Niềm vui khi được khán giả đón nhận

Ngay khi bản ghi âm ca cảnh chào "Chống dịch như chống giặc" được đưa lên các trang mạng xã hội và nhận được sự hưởng ứng qua những bình luận tích cực từ mọi người, cô giáo Vũ Hằng Nga đã có

suy nghĩ sẽ ghi hình để video tuyên truyền đạt được hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra là MV được thực hiện trong bối cảnh cách ly toàn xã hội. Vậy là lúc này, sự nhanh nhạy với công nghệ của các bạn nhỏ được phát huy hiệu quả. Chính các em vừa là ca sĩ, vừa trở thành đạo diễn, quay phim, kỹ thuật viên "bất đắc dĩ" để mang tới cho khán giả những hình ảnh đẹp nhất, hoàn chỉnh nhất trong khả năng của mình. Tự sáng tác MV của ca khúc tại chính ngôi nhà thân yêu, em thì tự hình ở góc sân, em lại chọn không gian ở khu vườn thân thuộc, em lại quyết định đứng bên cạnh đồng lúa đã gắn liền với cả tuổi thơ... Mộc mạc, chân chất là thế, MV của ca khúc mang đến niềm xúc động cho khán giả.

Em Dương Hà My, lớp 11D5, Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: Khó khăn lớn nhất khi thực hiện MV này là không được có giáo viên trực tiếp giảng dạy từng lời hát, từng cách thể hiện như những bài hát chào trước đây. Thay vào đó, cô giáo khuyến khích chúng em tự sáng tạo, tự duy trì thể hiện từng lời ca và vũ đạo

sao cho phù hợp nhất và qua việc học trực tuyến, cô sẽ góp ý phần thể hiện cho chúng em. Ngoài ra, chúng em cũng phải tự lựa chọn những góc quay tối nhất mà không có sự hỗ trợ chuyên nghiệp hay từ các bạn bởi hiện nay không được tụ tập đông người. Vượt qua khó khăn, MV của ca cảnh chào "Chống dịch như chống giặc" cũng đã hoàn thành và nhận được sự cổ vũ của đồng bào thân thiết trên các trang mạng xã hội. Đây chắc chắn là kỷ niệm khó quên đối với mỗi người trong nhóm chúng em.

Ca cảnh chào "Chống dịch như chống giặc" ra đời không chỉ là lời cổ vũ, động viên, kêu gọi mỗi người hãy cùng chung tay cùng cả cộng đồng trong cuộc chiến đấu cam go với đại dịch Covid-19 mà còn là lời khẳng định đây chính là thời điểm để âm nhạc phát huy tác dụng tuyên truyền, thể hiện trách nhiệm của những người làm nghề thuật với cuộc sống. Và hơn hết, đó cũng là lời khẳng định trên quê hương Thái Bình, tình yêu với những làn điệu chào luôn hiện hữu mọi lúc, mọi nơi.

TU ANH



Đoàn viên, thanh niên vệ sinh môi trường tại xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình). Ảnh tư liệu